



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๙

ที่ ทส. ๑๖๑๘.๑/ ๑๓๗๒๐ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน  
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้  
ที่ ๔๖๑๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  
มาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายภูษิต พรหมมาภพ)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

# สำเนา

คำสั่งกรมป่าไม้  
ที่ ๔๒๑๘ / ๒๕๖๔  
เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๔๕๑๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ กรณีการลงนามในคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานต่ำกว่าระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ นั้น

กรมป่าไม้ พิจารณาแล้ว เพื่อความเหมาะสมและประโยชน์แก่ราชการ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน จำนวน ๗ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้  
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำเนาถูกต้อง



(นางพิมพ์ดาว หวังการ)  
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

(นายภูษิต พรหมมาณพ)  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

บัญชีรายชื่อและเอียดการสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  
 แนบท้ายคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๕๖๗ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			รักษาการในตำแหน่ง			เลขที่	ตั้งแต่วันที่	หมายเหตุ
		ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งประเภท	ระดับ	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งประเภท	ระดับ			
๑	นายอนุก ตาตระกุล	เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)	ทั่วไป	อาวุโส	ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและ ควบคุมไฟฟ้า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)	-	-	-	เมื่อผู้ได้รับแต่งตั้ง ลำดับแรกไม่อยู่ใน ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งใน ลำดับรองลงมาเป็นผู้ รักษาการในตำแหน่ง ตามลำดับ	
๒	นายประคอง ปัญญา	เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟฟ้า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)	ทั่วไป	อาวุโส	ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและ ควบคุมไฟฟ้า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)	-	-	-	บัดนี้เป็นต้นไป	
๓	นายทำนอง จวงพลงาม	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟฟ้า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)	ทั่วไป	ชำนาญงาน	ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและ ควบคุมไฟฟ้า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)	-	-	-	บัดนี้เป็นต้นไป	
๔	นายสมชาย ตันเจริญ	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)	วิชาการ	ชำนาญการ	ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและ ควบคุมไฟฟ้า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)	-	-	-	บัดนี้เป็นต้นไป	
๕	นายปิยะ แซงพิญนง	นิติกรชำนาญการ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟฟ้า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)	วิชาการ	ชำนาญการ	ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและ ควบคุมไฟฟ้า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)	-	-	-	บัดนี้เป็นต้นไป	

บัญชีรายชื่อและเอียดการส่งให้ข้าราชการรักษาการในพื้นที่ตำแหน่ง  
 แผนบท้ายคำสั่งกรมป่าไม้ที่ ๕๒๑๗ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			รักษาการในตำแหน่ง			เลขที่	ตั้งแต่วันที่	หมายเหตุ
		ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง ประเภท	ระดับ	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง ประเภท	ระดับ			
๖	นายสำรวย อริเดช	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)	วิชาการ	ชำนาญการ	ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)	-	-	-	บัดนี้เป็นต้นไป	เมื่อผู้ได้รับแต่งตั้ง ลำดับแรกไม่อยู่ใน ให้ผู้ที่รับแต่งตั้งใน ลำดับรองลงมาเป็นผู้ รักษาการในตำแหน่ง ตามลำดับ
๗	นายรัฐชัย ศรีแสง	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)	วิชาการ	ปฏิบัติการ	ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)	-	-	-	บัดนี้เป็นต้นไป	